



# ข่าวคณะกรรมการการป้องกันและบรรเทา ผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย สภาผู้แทนราษฎร

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๘๕ โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๙๔ E-mail Cpme021@gmail.com



วันพุธที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมหมายเลข ๔๑๕ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) ที่ประชุมคณะกรรมการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย สภาผู้แทนราษฎร มีเรื่องพิจารณาจำนวน ๒ เรื่อง สรุปผลการประชุม ดังนี้

**๑. การประเมินผลการลดอุบัติเหตุทางถนนตามมาตรการ “๗ วันอันตราย” ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓** โดยเชิญ นายนิกร จำนง รองประธานคณะกรรมการการคมนาคม และประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาความปลอดภัยทางถนนและคมนาคม มาร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการ ในการนี้ นายนิกร จำนง ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า จำนวนผู้เสียชีวิตในช่วง ๗ วัน มีจำนวนทั้งหมด ๓๕๒ ราย เฉลี่ยวันละ ๕๐ ราย โดยอาศัยฐานข้อมูลจากการแจ้งตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ การแจ้งมรณะตามโรงพยาบาล และตามสถานีตำรวจ รวมทั้งได้นำเสนอมาตรการในการดูแลความปลอดภัยทางถนน ๘ ด้าน คือ ด้านการบริหารจัดการ ด้านกฎหมายและการบังคับใช้ ด้านถนน และสิ่งแวดล้อมปลอดภัย ด้านยานพาหนะปลอดภัย ด้านการให้การศึกษา ด้านนโยบายรัฐบาล ด้านรัฐสภา และด้านการคมนาคม เพื่อพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และมีผลเป็นการลดอุบัติเหตุทางถนนในระยะยาว

**๒. การบริหารจัดการและมาตรการแก้ไขปัญหาย้ายแล้ง** โดยเชิญผู้แทนจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ มาร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล และมาตรการในการให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยแล้ง รายละเอียดแผนงาน โครงการและงบประมาณ ในการให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาย้ายแล้ง รวมทั้งปัญหาและอุปสรรค ซึ่งคณะกรรมการ ได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาย้ายแล้งด้วยบ่อบาดาล ทั้งนี้ ได้กำชับหน่วยงานให้พัฒนาและซ่อมแซม บ่อบาดาลให้ใช้งานได้จริงเพื่อประโยชน์ของประชาชนต่อไป

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบ  
จากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย สภาผู้แทนราษฎร  
กลุ่มงานคณะกรรมการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบ  
จากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย  
วันพุธที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓  
ข้อมูล ณ เวลา ๑๒.๓๕ นาฬิกา